
รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบพัสดุ (วัสดุ) ครั้งที่ ๑  
วันที่  ๔ เมษายน  256๗ ประชุม ณ ห้อง 59203 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ผู้มำประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว  

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ 

๓. นายอรรถพล   คงหวาน 

๔. นายธนพัต  ธรรมโชต ิ

๕. นายภานุวัฒน์ หนูนคง 

๖.  นางศรีสุดา  สง่า 

๗. นางทิพวรรณ   พุทธวิโร 

๘.  นางวารุณี    จงกลศรี 

๙. นางสาววันวิสา จุลบุญญาสิทธิ์ 

๑๐. นางสาวจันทิมา       ใบสันต์ 

๑๑. นางอัลิปรียา รักคล้าย 

๑๒. นางวิภาณี  สุขเอียด 

๑๓. นายจักร ี  ถาวรบรรจบ 

๑๔. นางสาวกัลยากร พลสวัสดิ์ 

๑๕. นางนงลักษณ์ รักจันทร์  

๑๖. นายวีระชัย   อินทรอนันต์  

๑๗. นายไฟซอล  หมานอีน 

๑๘. นายสุธี  ทองเพชร 

๑๙. ว่าที่ร้อยตรีสยาม จันทาพูน 
๒๒. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  บญุช่วย 
๒๓. นายพีรพงษ์  ขุนทอง 
๒๔. นายภาดล  เฉลียวพรหม 
๒๕. นายวรุชฌา   จันจ าปา 
๒๖. นายอานนท ์ หลงหัน 
๒๗. นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์  

 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการให้มีการจัดการด าเนินงานการบริหาร
จัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ประจ าทุกปีเพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นและ
เป้าหมาย ในเรื่องระบบพัสดุ (วัสดุ)  โดยมีผู้พัฒนาระบบ ได้แก่ นายอานนท์ หลงหัน  โดยท าการเพิ่มเติม
ตัวระบบในส่วนของการรายงาน โดยจะแสดงสถานะการรายงานในแถบเมนูของผู้ใช้งานนระบบประเภท
แอดมินเท่านั้น 
 
 
 

วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 (ไม่มี) 
 
วาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

1. สามารถเริ่มทดลองใช้ระบบพัสดุ (วัสดุ) และท าการประเมินความพึงพอใจระบบพัสดุ 
(วัสดุ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยประเมินได้ที่   
https://docs.google.com/forms/d/1RhpirSpTUhzfyGuUW2LMQNMxb1_E6tg7Jk
nCPMq6sQs/edit โดยมีเกณฑ์ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

2. ก าหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากที่ได้ท าการประเมิน และผู้พัฒนาระบบได้ท าการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะระบบพัสดุ (วัสดุ)  

3. วัสดุที่เสียหรือช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่รับคืนเข้าระบบ  
4. ตรงส่วนของหน้าต่างรายงาน จะมีการล็อคการรายงานวัสดุสิ้นเปลืองเงินรายได้   

วัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ไว้ ไม่ให้โชว์ในส่วนของการรายงาน 
5. การขอเบิกวัสดุ หากได้รับการอนุมัติแล้วจะมีการแจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่ม  
6. การรายงานวัสดุถือครอง วัสดุส านักงานจะแยกประเภทเป็นรายการ สามารถเรียกดูโดย

การเรียกดูจากฝ่าย และเรียกดูจากประเภท  
7. วัสดุทั้งหมดจะอยู่ที่ส านักงานฝ่ายบริหาร หากบุคลากรท่านใดขอเบิกและได้รับการอนุมัติ

เรียบร้อยแล้ว สามารถมารับได้ที่ส านักงานฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยนางวิภาณี สุขเอียด  
จะเป็นผู้ท าการหยิบวัสดุให้  

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1RhpirSpTUhzfyGuUW2LMQNMxb1_E6tg7JknCPMq6sQs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RhpirSpTUhzfyGuUW2LMQNMxb1_E6tg7JknCPMq6sQs/edit


วาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
1. การเปลี่ยนชื่อวัสดุถือครอง ให้อยู่ในประวัติการเบิก  
2. การแยกวัสดุที่ใช้แล้วหมดไป กับวัสดุที่สามารถคืนได้  
3. การตั้งค่าวัสดุใหม่ เพ่ิมรายการวัสดุที่ยังไม่มีในระบบ ให้อยู่ในระบบของแอดมิน  

ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ประเภท แต่ในอนาคตหากมีการน าไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัย 
จะเพ่ิมเป็นทั้งหมด 19 ประเภท 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

1. ควรท าช่องรายการเบิก และเพ่ิมช่องหมายเหตุในรายการวัสดุสิ้นเปลือง 
2. วันที่ ควรปรับให้เป็นวันที่ขอเบิกเป็นวันปัจจุบัน แต่สามารถเลือกวันได้  
3. แก้ไขสถานะ วันที่ขอคืน (ในระบบเป็นวันที่ขอเบิกอยู่) 
4. ในส่วนของแม่บ้าน ที่ไม่สามารถขอเบิกผ่านระบบได้ด้วยตัวเอง ให้แจ้งผ่านบุคลากรผู้มี

รหัสท าการขอเบิกให้ 
5. การคืนวัสดุที่ใช้ไม่ได้ จะมีการเพ่ิมหมายเหตุในภายหลัง 

 
   

  
          เลิกประชุมเวลา  1๕.1๐  น. 
 
 

นางสาววันวิสา  จุลบุญญาสิทธิ์  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปประกอบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบพัสดุ (วัสดุ)  
การจัดการความรู้ km ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 


